

สถานี ก.ค.ศ.

## ความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอมิหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556

● นำเสนอเมื่อ 7 ม.ค. 2562

สถานี ก.ค.ศ.

## ความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอมิหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำเสนอขอข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 ซึ่งมีคำขอรับการประเมิน รวมทั้งสิ้น 5,337 ราย ให้ได้รับทราบเป็นระยะ ๆ แลวนั้น

เนื่องจากเรื่องดังกล่าว มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจประกอบกับเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันนี้ ขอแจ้งความคืบหน้าในการเร่งรัดการดำเนินการเรื่องดังกล่าวในระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้มีการดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติแล้วเสร็จ จำนวน 3,955 ราย หรือร้อยละ 74.3 ของคำขอรับการประเมินทั้งหมด นำเสนอ

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 พิจารณาคุณสมบัติไปแล้ว จำนวน 2,937 ราย และอยู่ระหว่างพิจารณา จำนวน 1,018 ราย โดยมีคำขอที่อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์คุณสมบัติฯ จำนวน 1,382 ราย และในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2561 ได้ระดมสรรพกำลังในการตรวจสอบและวิเคราะห์แล้วเสร็จเพิ่มเติมอีกประมาณ 1,200 ราย ซึ่งขณะนี้ ส่วนหนึ่งได้ดำเนินการนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ พิจารณาแล้ว และมีบางส่วนยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้วางแผนเร่งรัดการดำเนินการต่อเนื่อง โดยกำหนดให้วิเคราะห์คำขอรับการประเมินส่วนที่เหลือทั้งหมด จำนวนประมาณ 180 ราย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ โดยผลการพิจารณาจะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ ให้ความเห็นชอบ หากมีคุณสมบัติจะทยอยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ติดตามผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ [www.otepec.go.th](http://www.otepec.go.th) และผู้ใดที่มีรายชื่อในประกาศของสำนักงาน ก.ค.ศ. กรณีไม่มีผู้คัดค้าน ก.ค.ศ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานต่อไป  
ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เตรียมพร้อมรับการประเมินในช่วงต้นปี พ.ศ. ใหม่ 2562 นี้ด้วยนะคะ

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

เลขที่การ ก.ค.ศ.

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ. วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562](#)